



ข่าวคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

E-mail Cpme021@gmail.com



วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๔๒๐ อาคารรัฐสภา ที่ประชุมคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาเรื่อง การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และภัยแล้ง โดยเชิญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ดังนี้ คือ ๑) เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ ๒) เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และวงเงินงบประมาณ การบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ๑) แผนงานหรือโครงการลงทุน และกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ (แผนงานที่ ๓.๑) ๒) แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) ๓) แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานะการบริโภค และการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว (แผนงานที่ ๓.๓) และ ๔) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกย่องโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป (แผนงานที่ ๓.๔) นอกจากนี้ หน่วยงานได้มีข้อสังเกตว่า การเสนอโครงการควรจะมีรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ ความพร้อมของหน่วยงานที่จะสามารถดำเนินการได้ทันที หรือควรพิจารณาถึงความซ้ำซ้อน ของโครงการด้วย แต่บางโครงการที่ได้เสนอมายังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงส่งผลต่อการพิจารณา โครงการต่าง ๆ



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

E-mail Cpme021@gmail.com



ทั้งนี้ คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้ซักถาม ตั้งข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปเป็นข้อพิจารณาประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีโครงการหรือแผนงานที่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา